

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
**KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 946./TB-KCKL-TCKT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 8 năm 2020

V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên  
BCTC năm 2020 đã được soát xét

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

Trước hết, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý cơ quan với Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Nhằm làm rõ một số nội dung trên Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ số 0331/2020/BCSX-KTV do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt phát hành về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2020, PVC-MS xin có một số ý kiến giải trình như sau:

**Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Như đã trình bày tại Thuyết minh số VI.1 và VI.2: Trong kỳ, Công ty không ghi nhận doanh thu hoạt động xây lắp bao gồm giá trị khối lượng công việc xây lắp hoàn thành được khách hàng xác nhận trong tháng 01 năm 2020 với số tiền là 1.750.000.000 VND do đã ghi nhận vào Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. Việc ghi nhận như vậy là không phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ. Việc ghi nhận doanh thu như vậy ở kỳ kế toán trước và đã dẫn đến việc Chúng tôi phải đưa ra kết luận ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nếu như doanh thu được ghi nhận đúng kỳ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020, chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và “Giá vốn hàng bán” sẽ tăng lên với số tiền lần lượt là 1.750.000.000 VND và 3.098.275.480 VND. Đồng thời trên Bảng cân đối kế toán, khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước” sẽ tăng 1.348.275.480 VND và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” sẽ giảm 1.348.275.480 VND.

Như trình bày tại Thuyết minh V.6: Trong năm 2019, chi phí phát sinh tại Cảng Sao Mai Bến Đình đã được phân bổ cho các dự án không được thực hiện tại địa điểm này và chi phí tiền lương công nhân trực tiếp thi công công trình xây lắp được hạch toán vào chi phí dở dang của từng công trình, tuy nhiên các chi phí BHXH, BHYT, và KPCĐ (gọi tắt là “các khoản trích theo lương”) của các công nhân này được phân bổ cho các công trình theo sản lượng thi công thực tế trong năm. Việc phân bổ chi phí không hợp lý và không nhất quán đã làm cho giá trị chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trên chỉ tiêu “Hàng tồn kho” tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 phản ánh cao hơn thực với số tiền 1.879.086.370 VND. Việc phân bổ chi phí như vậy ở kỳ kế toán trước và đã dẫn đến việc Chúng tôi phải đưa ra kết luận ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ



kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nếu như chi phí phát sinh tại Cảng Sao Mai Bến Đình được phân bổ phù hợp và các khoản chi phí trích theo lương được hạch toán cho từng công trình thì số dư đầu năm của chỉ tiêu "Hàng tồn kho" sẽ giảm đi số tiền là 1.879.086.370 VND và khoản mục "Giá vốn hàng bán" trong kỳ sẽ giảm đi với số tiền tương ứng

PVC-MS xin giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

Các khoản doanh thu trên liên quan đến các công trình thực hiện với Công ty TNHH Công nghiệp CNI cho các phần công việc thực hiện trong năm 2019, Công ty nhận thấy khoản doanh thu trên có những bằng chứng xác định chắc chắn, đủ điều kiện để được ghi nhận như: Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hợp đồng xây dựng có giá trị cụ thể với điều khoản về mốc nghiệm thu, thanh toán khi đạt % khối lượng công việc. Công ty cũng đã thu được lợi ích kinh tế là khoản tiền thanh toán cho khối lượng hoàn thành đó từ Chủ đầu tư trong quá trình diễn ra kiểm toán. Ngoài ra, do đặc thù về quy trình kiểm tra và luân chuyển chứng từ của Chủ đầu tư qua nhiều bên liên quan nên việc ký biên bản nghiệm thu đến chữ ký cuối cùng mất nhiều thời gian và bị kéo dài sang năm sau, dẫn đến ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên. Trong kỳ Công ty đã khắc phục tình trạng này và đẩy nhanh tiến độ ký báo cáo nghiệm thu giữa các bên, tránh tình trạng bị cắt kỳ này.

Công ty thực hiện phân bổ toàn bộ chi phí phát sinh năm 2019 tại cảng Sao Mai Bến Đình cho các dự án không được thực hiện tại cảng Sao Mai Bến Đình. Việc phân bổ chi phí như vậy ở kỳ kế toán trước và đã dẫn đến việc kiểm toán viên đưa ra kết luận ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020. Trong kỳ này công ty đã khắc phục và không để xảy ra tình trạng trên.

*Tóm lại:* Tại thời điểm lập báo cáo, chúng tôi đã khắc phục các vấn đề trên.

Trên đây là nội dung giải trình của PVC-MS về ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán trong Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2020.

Bằng Công văn này, Công ty kính đề nghị Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt xác nhận ý kiến giải trình nêu trên để chúng tôi gửi Công văn giải trình tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS (để B/c);
- Lưu VT, TCKT.

**PHỤ TRÁCH  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Ngọc Tú**

Số: 146/2020/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2020

V/v: Xác nhận giải trình của Công ty Cổ phần  
Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí về Báo  
cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 6  
tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

Thưa Quý Công ty,

Trước tiên Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng và chỉ định Chúng tôi soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Quý Công ty.

Phúc đáp Công văn số 946/TB-KCKL-TCKT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sau đây gọi tắt là "Công ty") về việc giải trình kết luận kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Kiểm toán viên: Chúng tôi xác nhận, các vấn đề giải trình tại Công văn số 946/TB-KCKL-TCKT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Quý Công ty gửi cho Chúng tôi là phù hợp với những hồ sơ, tài liệu mà chúng tôi thu thập được trong quá trình thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Quý Công ty.

Kết luận ngoại trừ tại Báo cáo soát xét số 0331/2020/BCSX-KTV ngày 15 tháng 8 năm 2020 của Chúng tôi phù hợp với các giải trình tại Công văn số 946/TB-KCKL-TCKT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Quý Công ty.

Trân trọng,

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN -  
TƯ VẤN ĐẤT VIỆT**



**NGUYỄN THỊ THƠM – Phó Tổng Giám đốc**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu HSKT